

Số: /KH-UBND

Bắc Quỳnh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy,
chữa cháy rừng năm 2023

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn xã. Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền địa phương và nhân dân, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có.

Tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng một cách toàn diện, có hiệu quả trên phạm vi toàn xã. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác gỗ, phá rừng, lấn, chiếm rừng, mua, bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn. Đặc biệt ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác rừng, phá rừng tự nhiên để trồng rừng. Phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng dập tắt cháy rừng khẩn trương, kịp thời và triệt để, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra cả về diện tích và số vụ.

Phối hợp tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng; chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp

luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và PCCCR của các chủ rừng.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp năm 2017; Các Nghị định, Công điện của Chính phủ, các Thông tư của Bộ và các văn bản của tỉnh, của huyện trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Việc thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành một cách đồng bộ, có sự phối hợp kịp thời, thường xuyên, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể xã, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt là phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp khu vực giáp ranh, các khu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên địa bàn. Tăng cường việc tuần tra, giám sát trong khu rừng đặc dụng xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, phương tiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Quản lý diện tích, ranh giới các khu rừng; các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê.

2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, triển khai xuống cơ sở để tổ chức thực hiện; hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm lồng ghép nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong nội dung giao ban tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm của UBND xã, trong đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tháng, quý, 6 tháng, năm tiếp theo.

3. Tổ chức hoạt động có hiệu quả của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ; huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án bốn tại chỗ (*chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần*); kịp thời báo cáo lên cấp trên đối với vụ việc khi vượt quá tầm kiểm soát của xã. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xã, kiện toàn Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở thôn (khi có thay đổi về nhân sự) đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng để tham gia bảo vệ rừng, PCCCR.

4. Chỉ đạo cộng đồng dân cư thôn xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trong đó có nội dung bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ đội quần chúng bảo vệ rừng đã xây dựng: 09 tổ/năm; Kiểm tra việc thực hiện quy ước, hương ước thôn

bản của các hộ gia đình tại các thôn bản trên địa bàn xã: 09 lần/năm; Kiểm tra, tuần rình để kịp thời xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp: 09 cuộc/năm.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân và các chủ rừng trên địa bàn, thường xuyên lồng ghép tại các cuộc họp thôn để tuyên truyền thực hiện Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư và văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng; Tuyên truyền lồng ghép tại cuộc họp thôn, bản: 04 cuộc.

7. Thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2026. Rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng xã, để bổ sung chỉnh lý kịp thời theo quy định tại điểm c, khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 45, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Chủ rừng (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) có trách nhiệm xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định tại điểm a, khoản 1, khoản 4, điều 45, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

8. Tăng cường công tác giám sát các hoạt động canh tác nương rẫy nhằm ngăn chặn tình trạng vén rừng, phá rừng trái pháp luật để làm rẫy và đốt nương rẫy cháy lan vào rừng; Giám sát việc khai thác rừng của các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức trên địa bàn xã; Giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật.

9. Tiếp và xác nhận hồ sơ xin giao rừng, thuê rừng và giao đất, thuê đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo thẩm quyền.

10. Xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Hòa giải các tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

11. Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

Thực hiện tốt Quy chế Phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn. Bám sát địa bàn, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ.

Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; không để hình thành các tụ điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật từ rừng tự nhiên gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ trì, bằng nghiệp vụ chuyên ngành làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng vi phạm gây cháy rừng, phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật khi phát sinh vụ việc.

Khi có cháy rừng xảy ra phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành chức năng tích cực, kịp thời chữa cháy nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, giảm thiểu nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Ban chỉ huy Quân sự xã

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi, tham mưu các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, Chỉ đạo các lực lượng dân quân tự vệ luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời tham gia cùng lực lượng chữa cháy rừng, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống khi cháy rừng xảy ra.

3. Kiểm lâm phụ trách địa bàn

Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất Lâm nghiệp theo thẩm quyền.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm phụ trách địa bàn, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã trong công tác PCCC; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp: khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loại thực vật rừng khai thác trái pháp luật từ rừng tự nhiên; săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái pháp luật, không để hình thành các tụ điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật từ rừng tự nhiên trên địa bàn.

Phối hợp với UBND, ban ngành của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên nắm bắt thông tin về cấp dự báo cháy và nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Rà soát, phân vùng các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng để tổ chức lực lượng tuần tra, trực 24/24 giờ, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, đặc biệt không để xảy ra cháy lan và cháy lớn; hướng dẫn các chủ rừng thực hiện, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

4. Công chức chuyên môn phụ trách Lâm nghiệp

Xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm

nghiệp trên địa bàn. Nắm bắt kịp thời các hành vi vi phạm về rừng, chủ động tham mưu khi có tình huống phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng xảy ra.

Tham mưu cho UBND xã yêu cầu chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của mình; không khai thác gỗ rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật, xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng theo quy định của pháp luật, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tổ chức hoạt động có hiệu quả của các tổ đội quản chúng bảo vệ rừng; quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê (diện tích do UBND xã quản lý); hòa giải các tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch ba loại rừng, công tác giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thường xuyên cập nhật, theo dõi biến động về chủ rừng nhằm kiểm soát các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

5. Công chức Văn hóa xã hội (phụ trách TT-TT):

Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng. Tăng cường thời lượng, chuyên mục cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành đoàn thể

Theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Các thôn trên địa bàn xã

Trưởng thôn các thôn tham gia, vận động người dân nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Hướng dẫn các chủ rừng phát đường băng cản lửa tại các khu rừng trọng điểm khi cần thiết, vệ sinh, chăm sóc rừng trồng; đưa vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân và các chủ rừng trên địa bàn, thường xuyên lồng ghép tại các cuộc họp thôn để tuyên truyền

thực hiện Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư và văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, Kiểm lâm viên điều tra, lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của Pháp luật khi có các vụ cháy rừng, phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Duy trì hoạt động của Tổ quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả, tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, báo cáo kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp ngay tại cơ sở.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy ước thôn bản trong đó có nội dung về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ), kịp thời báo cáo UBND xã trong trường hợp xảy ra cháy rừng vượt quá khả năng kiểm soát để được huy động lực lượng hỗ trợ nhằm hạn chế tối đa mức độ thiệt hại.

Trưởng thôn các thôn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và về các vụ phá rừng tự nhiên để trồng rừng, cháy rừng và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Trách nhiệm của chủ rừng

Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ rừng về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chủ rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của mình; không khai thác gỗ rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật, xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững; phương án PCCCR đối với khu vực rừng mình quản lý.

Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật.

Chú ý đến các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, tổ chức trực những ngày cao điểm và nắng nóng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; thường xuyên tuần tra, canh gác, theo dõi phát hiện lửa rừng.

Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Kế hoạch này thực hiện trong năm 2023, đến hết tháng 12/2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công các ban, ngành, đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã khẩn trương triển khai thực hiện.

2. Giao Công chức chuyên môn phụ trách Lâm nghiệp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo chủ tịch UBND xã biết, chỉ đạo.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất gửi về UBND xã để xem xét, tháo gỡ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 của UBND xã Bắc Quỳnh. Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh yêu cầu các ban, ngành, các thôn và các chủ rừng trên địa bàn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện; (B/c)
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Công an xã;
- Ban CHQS xã;
- KLV phụ trách địa bàn xã; (T/h)
- Các công chức xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Dương Đình Đường